



**คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท ไอเอส ซอฟต์แวร์ จำกัด** เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานจริง การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ วิจัย และพัฒนานวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี ระบบการบริหารงานซ่อมบำรุง บนพื้นฐานของความเสมอภาคและความสัมพันธ์ของทั้งสององค์กร เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม 6314 A อาคาร EN 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์



**มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต้อนรับ คณะผู้บริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (ทบส.ศธ.) รุ่นที่ 13** เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ และศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กร พังการบรรยายพิเศษ **“การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียน”** พร้อมเยี่ยมชมห้องสมุดและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานองค์กร เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ และสำนักวิทยบริการ



**คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)** หลักรัฐประศาสน์ผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8 ประเภท 1 ปี จำนวน 39 คน เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา สำหรับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เขตพื้นที่ภาคอีสาน และในโอกาสชี้แจงรายละเอียดการรับทุนให้นักเรียนและผู้ปกครองที่มาทำสัญญาได้รับทราบถึงสวัสดิการเรียนฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร และมีค่าครองชีพ 7,500 บาทต่อเดือน เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม คณะพยาบาลศาสตร์



**สำนักงานพัฒนานักศึกษา จัดโครงการหอพักสีขาวปลอดภัย** ไร้อบายมุข และยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2566 ร่วมกับสถานประกอบการหอพักเอกชนรอบพื้นที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อหาหรือการบริหารจัดการหอพักที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 จึงจัดให้มีการลงพื้นที่ประเมินหอพักที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมกับมอบเกียรติบัตรแก่หอพักที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ณ ห้องศรีเมืองใหม่ อาคารสำนักงานอธิการบดี 2



**ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ ทีม JAAB UBU เป็นตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ** จากการแข่งขัน UBU-FoSTAT Food Innovation Contest 2023 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป **“กวยจั๊บอุบลจากแป้งเมล็ดมะขามกิ่งสำเร็จรูป”** เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 ณ อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ ในเดือนมิถุนายน



**สำนักงานพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การนักศึกษา และ สภานักศึกษา จัดกิจกรรมรวมพลคนอาสา** เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์ด้านจิตอาสา การเสียสละเพื่อส่วนรวม การประสานงาน และทำงานเป็นทีมร่วมกับคนอื่นได้ ในการลงพื้นที่ชุมชนปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์โรงเรียน สร้างบรรยากาศที่ดีแก่นักเรียนก่อนเปิดภาคการศึกษา เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2566 ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์ ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี